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Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um hlerun á símum alþingismanna.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

1. Hafa símar alþingismanna verið hleraðir fyrir atbeina íslenskra stjórnvalda og ef svo er,
hvenær og hjá hvaða alþingimönnum hverju sinni?

2. Hver var hverju sinni ástæða hlerunarinnar og hvenær tengdist hún rannsókn á sakamáli?
 


